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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันที่  20  กุมภาพันธ์   2562 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  11.45  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายจิระพันธ์ สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 12. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

2.  นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

3.  นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

4.   นายอรุณ  วรรณทรัพย์  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อม 

5.   นางเครอืทิพย์ เหลอืงสวัสด์ิ  ประธานชุมชนบ้านพักป่าไม้ 

6.   นายวิรัตน์ วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

7.   นางสาวศุภลักษณ์   สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการ 

8.   นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

9.   นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   นักวิชาการสุขาภิบาล 
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10. นายสุพล  กันทาสม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

11. นางสาวเกวลนิ  ม่วงเกษม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

12. นางณภาภัช  ศิรพฤฒิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

13. นายพงศกร  กันทะสี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

14. นางนิตยา  เพ็งแชม่  นักวิชาการคลัง 

15. นายวุฒไิกร  จั๋นอ้าย  พนักงานควบคุมเครื่องเสยีง 

16.     นางคณิสร  ปัญโญ  เจ้าพนักงานธุรการ 

17. นายบุญส่ง  ณ ลําปาง พนักงานขับรถยนต์ 

18. นางลําดวน  ผดุงกิจ  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

19. นางนภาชาด  ชัยปินชนะ เจ้าพนักงานธุรการ 

20. นางพวงทอง  เครอืยศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

21. นางสาวนภิาพร  บุญทาตุย้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

22. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

23. นายเนตร  ศรีคํามูล พนักงานขับรถยนต์ 

24. นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

25. นางสาวนริศรา  ใจแดง  พนักงานจ้าง 

26. นางสาวเรณู  บุญตัน  พนักงานจ้าง  

27. นางสาวมณีรัตน์ เกิดปาน ประชาชน 

28. นายอนุชา  มานพ  พนักงานจ้าง 

29. นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

30. นางสาวจิราพรรณ ทาญานะ พนักงานจ้าง  

     บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    จํานวน  10 คน  ครบองค์

ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล    ในวันน้ี  นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอลาป่วย  

เป็นเวลา  1  วัน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2561 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  ขอแก้ไข  หน้า  4  บรรทัดที่  2   จากเดมิ “การประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1”  ขอแก้ไขเป็น  “การประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที ่ 4”   

   เน่ืองจากในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าว  ข้าพเจ้าไม่ไดเ้ข้าร่วม

ประชุม  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองที่เข้าร่วมประชุมจะต้อง

ขาดไปจํานวน  1  คน  จึงขอแก้ไขหน้า  6  บรรทัดสุดทา้ย จากเดมิ “ลงมติยก

มือเห็นชอบ  10  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง”  ขอแก้ไขเป็น  

“ลงมติยกมอืเห็นชอบ  9  เสยีง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง” 

   และหน้า  8 บรรทัดสุดท้าย “ลงมติยกมือเห็นชอบ  10  เสียง  

ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง”  ขอแก้ไขเป็น  “ลงมติยกมือเห็นชอบ  9  

เสยีง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง” 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

นายจรูณ  อินตา   ขอแก้ไขหน้า  13    บรรทัดที่  8  จากเดมิ “นายจรูณ  แดงจา”  ขอ

แก้ไขเป็น  “นายจรูณ   อินตา” 

   ขอแก้ไขหน้า  11  บรรทัดที่สอง  จากเดิม   “ได้มอบภาพถ่ายและ

รายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานํ้าท่วมให้แก่ผู้บริหารชุดเดิม ”        

ขอแก้ไขเป็น  “ได้มอบภาพถ่ายและรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

นํ้าท่วมให้แก่ผูบ้รหิารชุดปัจจุบัน” 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี
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ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่  1

ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2561  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือรับรองรายงานการประชุม  9  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง     

สมัยสามัญ  ประจ าปี  2562  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี

ของปีถัดไป  (2563)  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  

2562  (สมัยแรก) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่13) 

พ.ศ.2552 มาตรา 24  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครัง้แรกและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 21 

การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั ้น วันเ ริ ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ

ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนําปรึกษาในที่

ประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  ฯลฯ 
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 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของ

สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย   ณ  สํานักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาเทศบาล  สําหรับข้อมูลการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ประจําปี  2561  

มีดังน้ี 

  สมัยที่  1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

  สมัยที่  2 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 

  สมัยที่  3 วันที่ 1 - 30 สงิหาคม  2561 

  สมัยที่  4 วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน  2561 

  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประกอบการกําหนดสมัย

ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ประจําปี  2562  ต่อไป 

  สภาเทศบาลไดก้ําหนดวันเร่ิมประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี  2562  

ไว้แล้ว  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  และกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ

สมัยที่  1  ประจําปี  2562  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 – 2 มีนาคม  

2562   สภาเทศบาลจึงไม่ต้องกําหนดสมัยที่  1  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอขอกําหนดวันประชุมสมัยที่ 1  

ถึงสมัยที่  4  ขอเรียนเชิญ 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมเหมือนเดมิ 

ที่ประชุม  พิจารณาร่วมกันแล้ว    กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2562      

สมัยที่ 2 – 4   คือ 

  สมัยที่ 2 วันที่  1 -  30   มิถุนายน  2562 

  สมัยที่  3 วันที่  1 -  30   สงิหาคม  2562 

   สมัยที่  4 วันที่  1 -  30   พฤศจิกายน  2562 

   และกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2563 ในวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2563 สมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 สมัยแรก ระหวา่งวันที ่

1  กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่  1  มีนาคม 2563 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 

ประจําปี 2562   วันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2562 และระยะเวลา

ของสมัยประชุมสามัญประจําปี 2562 สมัยแรกไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้ทํา

ประกาศและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตามระเบียบฯ ต่อไป 
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 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการจัดซื้อ

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล  ขนาด  150  กก. งบประมาณ   9,500.-บาท  

(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการ

จัดซื้อเคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล  ขนาด  150 กก. งบประมาณ 9,500.-บาท  

( เก ้าพ ันห ้าร ้อยบาทถ ้วน)   สําหร ับรายละ เอ ียดขออนุญาตมอบให้

ผู ้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่

ประชุม 

นายสุพล  กันทาสม   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบปร ะมาณ          

พ.ศ.2561  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์เกษตร  เครื่องชั่งแบบดิจิตอล  ขนาด  300 กก. 

งบประมาณ  11,400.-บาท  เป็นการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561  ได้อนุมัติให้กันเงิน

ประจําป ีงบประ มาณ  2 561 ไ ว ้เ บ ิกจ ่า ย ในป ีง บประม าณถ ัด ไป             

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล ขนาด  300  กก.  

งบประมาณ   11,400.-บาท  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

เ นื ่องจาก  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดซื ้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  และครุภัณฑ์ที ่จําหน่ายตามท้องตลาด มีราคาสูงกว่าราคา

มาตรฐานที่กําหนดไว้  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงประกอบรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  แผนงานเคหะ

และชุมชน  รายละเอียดดังนี้ 
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รายการเดิม รายการที่แก้ไขเปล่ียนแปลง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กก. งบประมาณ 

11,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 

300 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี ้

1) เครื่องชั่งน้ําหนักเป็นแท่นแบบตั้งพืน้ 

2) แท่นเป็นเหล็กฝาครอบหรือเพลทรับน้ําหนัก

เป็นสเตนเลส 

3) ขนาดแท่นไม่นอ้ยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร 

4) อ่านรายละเอียดได้ไม่นอ้ยกว่า 100 กรัม 

เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 150 กก.  งบประมาณ 

9,500 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 

150 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี

กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา

ท้องตลาดและทําการสืบราคาจากร้านค้าท่ีจําหน่ายไม่

น้อยกว่า 3 ร้าน มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

1) เครื่องชั่งน้ําหนักเป็นแท่นแบบตั้งพืน้ 

2) แท่นเป็นเหล็กฝาครอบหรือเพลทรับน้ําหนัก

เป็นสเตนเลส 

3) ขนาดแท่นไม่นอ้ยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 31 การโอน การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี   หรือขยายเวลาให้เบิก

ตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีหรือขยาย

เวลาเบิกตัดปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 59 ใน

กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่

มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  
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 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึงให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี

ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึง

ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โครงการ

จัดซือ้เครื่องช่ังแบบดจิิตอล  ขนาด  150  กก. งบประมาณ   9,500.-บาท  

(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   รายละเอียดตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   

 5.3  รายงานการใช้พื้นที่การประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่  ชี้แจงรายละเอียด 

ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ    ณิยกูล  เทศบาลได้ รับหนังสือจากชุมชนบ้านไร่  เมื่อวันที่   3  ธันวาคม  

2561 โดยคุณสุกิจ  เรืองเดช   ประธานประปาหมู่บ้าน  บ้านไร่  หมู่  5  เพ่ือ

ขออนุมัติใช้พ้ืนที่การประปาหมู่บ้านไร่   ติดต้ังโซล่าเซลล์ต่อกระทรวงพลังงาน  

ซึ่งได้มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ต้ังแต่วันที่  5  กันยายน  

2559  ซึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ามารับตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดําเนินการมานานแล้ว  ช่วงที่ดําเนินการเทศบาลยังไม่ได้อนุญาต

ให้ใช้สถานที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  9)        

พ.ศ.2553  ข้อ  155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน

เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นน้ัน    ในวันน้ีจึงไดนํ้าเร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
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สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ในญัตติที่  5.3  ควรแก้ไขขอ้ความจากเดมิ  “รายงานการใช้พื้นที่การ

ประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่”  เปลี่ยนเป็น  “ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ 

ประปาหมู่บ้านไร่” จะเหมาะสมกว่าหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามเอกสารที่ไดรั้บนัน้  เร่ิมจากมหีนังสือเข้ามากองช่าง  และกองช่าง

แจ้งเร่ืองมายังงานพัสดุ  และงานพัสดุได้แจ้งเรื่องให้สภาเทศบาลทราบน้ัน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  155  “การให้

บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ

สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น  ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่นน้ัน” 

สําหรับกรณีของชุมชนบ้านไร่น้ันเป็นการกระทําไปก่อนที่เทศบาล

ตําบลสันป่าตองอนุญาตเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม ่อย่างไร 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  หากเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ได ้ 

โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับชุมชนพร้อมเหตุผลของการพิจารณาด้วย   

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร สําหรับในวาระนี้  เป็นการรายงานให้สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง

รับทราบ  และสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองจะแก้ไขหรือหาทางออกให้กับ

ชุมชนอย่างไร  เพราะเป็นโครงการที่ได้จัดทํามาก่อนที่จะขออนุญาตกับสภา

เทศบาล    

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ หากดูตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาล  ขอแนะนําว่าให้เสนอเร่ืองเข้าสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาได้หรอืไม่  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ตามเอกสารที่ไดรั้บ หนังสือที่นายสุกิจ  เรืองเดช  มีข้อความหน่ึงกล่าว

ว่า   “โดยได้เริ่มดําเนนิการ  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2559  ซึ่งทางเทศบาล

ได้ทราบเร่ืองนีม้าโดยตลอด”  ไมท่ราบว่าจริงเท็จเป็นเชน่ไร 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  คาดว่าคงเป็นการกล่าวด้วยวาจา  ไม่มีหนังสือแจ้งเทศบาลเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแตอ่ย่างใด  และชุมชนก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหากจะก่อสร้างไป

ก่อน  ซึ่งต่อมากระทรวงพลังงานได้แจ้งให้ทางชุมชนว่าขอหนังสืออนุญาตให้ใช้

พ้ืนที่มาแนบด้วย  จึงได้ทําหนังสือมายังเทศบาลในนามเจ้าของพื้นที่เพ่ือ

พิจารณา 

นายสักการ  ณิยกูล  ในวาระนี้เป็นการรายงานให้ทราบตามระเบียบกฎหมาย  ซึ่งมีการ

ก่อสร้างมาต้ังแต่ปี 2559  ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้สืบค้นรายงานการประชุมต้ังแต่ปี 

2560  เห็นว่าไมม่ีเรื่องดังกล่าวแต่อยา่งใด 
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สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไป  จะดําเนินการเสนอญัตติเสนอ

ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ในเร่ืองการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นเร่ืองที่ดีที่ควรสนับสนุน  ทั้งน้ี 

ทั้งน้ันมีอีก 10 ชุมชนที่จะต้องใช้ต่อไปในภายหน้า   

ประธานสภาเทศบาล  หลังจากเสร็จการประชุมสภาเทศบาลขอเชิญร่วมหารือกันอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 รายงานผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

สันป่าตอง  ประจ าปี พ.ศ.2561  (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

นายสักการ  ณิยกูล  รายงานผลการติดตาม   และประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ประจําปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  จึงขอ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ข้าพเจ้าในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  ได้พบปัญหาและอุปสรรค  ซึ่งบางเร่ืองไม่ได้ติดตามทําให้

เกิดความลา่ช้าในโครงการต่าง ๆ  และบางโครงการยังไม่ได้ดําเนินการ  ต่อไป

จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

  ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้ดําเนินการจัดให้มีการเขียนคําร้องผ่านคิว

อาร์โค้ดของเทศบาล  ซึ่งก็ได้ยินเสียงเข้ามาว่าข้าพเจ้ามีการร้องเรียนมาก

เกินไป  จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคํารอ้งที่ขา้พเจ้าจัดส่งมายังเทศบาลน้ัน

ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเอง  หากแต่เป็นปัญหาที่เกิดกับประชาชน

และประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ัน ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสภา

เทศบาลจึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนกับเทศบาล  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โดยข้าพเจ้าจะพกสมุดไว้ประจําตัวหาก

ประชาชนแจ้งมาข้าพเจ้าก็เข้ามาเขียนคําร้องในเทศบาลและย่ืนให้กับเจ้าหน้าที่

แต่ปัจจุบันได้รับความสะดวกมาขึ้นเพราะสามารถแจ้งคําร้องผ่านคิวอาร์โค้ด

ของเทศบาลได้ทันที  ในวันนี้ก็ย่ืนคําร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าประติมากรรมของ

เทศบาลเน่ืองจากเกิดอุบัตเิหตุรถชนกับเสาไฟฟ้าของเทศบาล  และขอขอบคุณ

ในสว่นของเร่ืองที่เทศบาลไดด้ําเนนิการแก้ไขปัญหาให้แลว้ 

  เร่ืองปัญหาขาดแคลนนํ้าของหมู่บ้านสิริเชียงใหม่  โดยได้มีการประชุม

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบรหิารกิจการประปาชา่งกระดาษและประชาชน

หมู่บ้านสริิเชยีงใหม่  เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
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ดําเนนิการของหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่  ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะประสานมายังประปา

หมู่บ้านต่อไป  ซึ่งในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เทศบาลได้ดูแลปัญหาการขาด

แคลนนํ้าของหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่ 

ได้รับการประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของเทศบาล  กลุ่ม

กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งของบประมาณในการเลี้ยงรับรอง  เพราะที่ผ่านมา

กองทุนไม่มีงบประมาณในการจัดเลี้ยงรับรอง  ซึ่งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  จะเป็น

จิตอาสาเข้ามาเพ่ือทํางานให้กับเทศบาล  โดยไมไ่ด้หวังกําไร  และทางกลุ่มก็ไม่

มีเงินงบประมาณในการบรหิารของกลุ่ม  ไมม่ีระเบียบรองรับในการเบิกจ่ายแต่

อย่างใด 

  โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ที่ยังคงค้างอยู่  ซึ่งรอเบิกจ่าย

โดยได้กันเงินงบประมาณมา  2  ปี  ได้แก่  การจัดซือ้รถ EMS  รถของกองช่าง  

และโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าเยือ้งไปรษณีย์   ในส่วนของรถของกองช่าง

น้ันคงไม่ได้จัดซื้อแล้ว  ในส่วนของการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย EMS  ในการ

ประชุมครั ้งที ่ผ ่านมาได้ม ีการพูดคุยกันในเ รื ่องดังกล ่าวแล้ว    โดยมี        

นายบุญญาณุภาพ    ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามในที่ประชุม  

แต่ก็มีส่วนติดขัดคือเทศบาลไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไว้กับ 1669  และเร่ือง

บุคลากร  ที่จะมาดูแลการบรกิารรถ   ในความเห็นสว่นตัวอยากให้มีการจัดซื้อ

เพ่ือจะได้นํามาใช้บริการประชาชน  สําหรับรายละเอียดการใช้การดูแลขอ

มอบให้ส่วนงานประจําได้ดูแลและวางแผนการใช้งานต่อไป  ขอฝากได้

ติดตามเร่ืองน้ีด้วย 

  ใกลเ้ลอืกต้ัง ส.ส.แล้ว  ต่อไปคงจะเป็นการเลือกต้ังส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก็

ไมแ่นน่อนว่าท่านที่น่ังอยู่ในสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองแห่งน้ีจะได้รับเลือกต้ัง

เข้ามาอีกหรอืไม ่ จึงขอให้ทุกท่านได้ต้ังใจทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

พ้ืนที่อย่างเต็มที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด   

  เ งิ น งบประมาณค่ าตอบแทนของนายก เทศมนตรี  และรอง

นายกเทศมนตรีที่ ต้ั ง ไว้ ใน เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี           

พ.ศ.2562  และไม่ได้เบิกจ่ายเน่ืองจากผู้บริหารขอลาออก  ไม่ทราบว่า

เทศบาลสามารถนําเงินในสว่นน้ีไปใช้พัฒนาสว่นอื่นได้หรอืไม ่อย่างไร 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันกับที่  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  

รองประธานสภาเทศบาล  เสนอต่อสภาเทศบาลในเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย EMS และ

ประชาชนในพ้ืนที่ก็สอบถามมาเป็นอย่างมาก ว่าเทศบาลจะดําเนินการจัดซื้อ

เมื่อไร  เพราะทุกวันน้ีประชาชนในพืน้ที่ไดใ้ช้บริการของศูนย์นพรัตน์ 
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นายจรูณ  อินตา  รางระบายนํ้าซอยเยือ้งไปรษณีย์  ข้าพเจ้าได้เขียนคําร้องและไดแ้นบรูป

ถ่าย  พร้อมรายช่ือประชาชน  มอบให้ปลัดเทศบาลให้ประสานกับกรมทาง  

โดยย่ืนคําร้องมาต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561   และหนังสือเทศบาลตอบ

คําร้อในวันที่  14  สิงหาคม  2561   รวมระยะเวลา  7  เดือนแล้ว  และ

ปัจจุบันก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนเกรงว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิมได้  ในวันนี้ก็ไม่เห็นแบบ

แปลนหรือญัตติใด ๆ  เข้าสู่สภาเทศบาลแตอ่ย่างใด  และที่ประชุมคร้ังที่ผ่านมา  

ในหน้าที่  11  ก็ไดส้อบถามไปแลว้นัน้  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้ัง

ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  มาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ไดด้ําเนนิการแตอ่ย่างใด 

  การตัดต้นไม้   ซึ่งนายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล ได้ย่ืน

คําร้องมายังเทศบาลไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2561 และหนังสือ

เทศบาลตอบกลับในวันที่  14  สงิหาคม  2561  ได้ประสานงานแล้วปรากฏ

ว่ายังไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใด   ในวันนี้ นางเครือทิพย์  เหลืองสวัสดิ์  

ประธานชุมชนบ้านพักป่าไม้  ก็เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ด้วย  เป็นต้น 

มะกอกบริเวณหน้าบ้านพักป่าไม้  ซึ่งเกรงว่าหากเกิดมีลมพัดแรงกิ่งไม้หักจะ 

เกิดความเสยีหายแก่ประชาชนได้  เทศบาลควรเร่งพิจารณาดําเนินการให้ด้วย 

ประชาชนก็สอบถามมาโดยตลอด  ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้อง 

ตอบคําถามของประชาชนแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล  ต้องบอกปัดไปเพราะ 

เทศบาลไม่มาดําเนินการให้  ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

เพ่ือที่ประธานชุมชนจะได้ไปแจ้งให้กับประชาชนในพืน้ที่ไดรั้บทราบ  

ประธานสภาเทศบาล  ได้หารือกับในเร่ืองดังกล่าวไปแล้วในการประชุมนอกรอบ     

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอสอบถามในวาระที่ 5.1 การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  

“ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 21 การกําหนด 

จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปีของแตล่ะสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปีของปี

ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้

ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ   ประจําปีสมัยแรกของ

แต่ละปี”  ซึ่งไดก้ําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2562  ไปแลว้  แตยั่งไมไ่ด้

กําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณ 2563 แตอ่ย่างใด 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดไว้แล้ว

ตามรายละเอียดข้างต้น 
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 นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอเสนอให้ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งเรื่องการสอบถามข้อหารือ

ต่าง ๆ ของสภาเทศบาล  และได้เชิญพนักงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

เทศบาลหรือไม ่ เพราะทราบมาว่าไม่มกีารเชิญพนักงานให้เข้าร่วมประชุมสภา

เทศบาล   ซึ่งหากพนักงานเทศบาลไดเ้ข้าร่วมประชุมก็จะได้ตอบข้อซักถามของ

ที่ประชุมสภาเทศบาลด้วย 

นายสักการ ณิยกูล  สําหรับการประชุมสภาเทศบาลน้ันจะเป็นเร่ืองของสภาเทศบาล      

โดยได้มหีนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  ซึ่งเจ้าหน้าที่

จะเข้าร่วมรับฟังหรือไม่ก็ได้  หากสภาเทศบาลมีเร่ืองจะซักถามควรจัดทําเป็น

กระทู้และย่ืนต่อสภาเทศบาลเป็นเร่ือง ๆ ไป จะเป็นการดีกว่าการมาซักถาม

พูดคุยกันในวาระอื่น ๆ   เพราะเร่ืองอื่น  ๆ ในวาระการประชุมสภาเทศบาลน้ัน

ควรเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลไดส้อบถามหรือหารือกันเอง  หรือเป็นเร่ือง

ที่ต้องการให้นายกเทศมนตรีตอบข้อหารือ 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ งบประมาณที่จะตกเป็นเงินสะสม  ซึ่งรถดับเพลงิขนาดเล็กโดยยังไม่ได้

จัดซื้อ   ในความเห็นส่วนตัวดูจากสภาพพื้นที่เทศบาล  เพราะพื้นที่เทศบาลมี

ซอยขนาดเล็กหลายซอย  แต่ด้วยเน่ืองกับระเบียบ กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง   

ในพ้ืนที่อําเภอสันป่าตองเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวงได้

จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็ก  และเห็นว่าได้ใช้ประโยชน์  ที่ผ่านมาเห็นว่าได้

นําไปใช้ในงานต่าง ๆ ใช้ได้ทั้งงานรัฐพิธี  งานประชุมเพลิงของพระคุณเจ้า    

เห็นว่าได้ใช้ประโยชน์หลากหลาย  เหมาะสมกับพื้นที่เป็นอย่างดี  จึงขอให้

เทศบาลได้พิจารณาจัดซื้อต่อไป  และเทศบาลมีรถดับเพลิง  จํานวน  3  คัน  

และหากจัดซื้อก็จะมีเพ่ิมเติมก็จะมีรถดับเพลิงเพ่ิมขึ้นมา  1  คัน  เพ่ือใช้ใน

พ้ืนที่ต่อไปเป็นผลดกีับเทศบาลและประชาชนในพืน้ที่ต่อไป   

  สําหรับเร่ืองกระทู้ถาม  ข้อซักถามเผื่อว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อ

ซักถาม  ในสมัยที่ยังมีผู้บริหารอยู่น้ันเห็นว่าพนักงานเทศบาลได้ร่วมรับฟังการ

ประชุมสภาเทศบาลครบทุกกองงาน  พื้นที่เทศบาลมีเขตรับผิดชอบ  3.5  

ตารางกิโลเมตร   เป็นหน้าที่ของพนักงานเทศบาลต้องทําตามหน้าที่อยา่งเต็มที่ 

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้ซักถามใด ๆ ในที่ประชุมสภา

เทศบาล  ให้จัดทําเป็นกระทู้ และยื่นต่อสภาเทศบาลต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล  สําหรับโครงการก่อสร้างของเทศบาลต่าง ๆ ที่ล่าช้า ขอให้เ ร่ง

ดําเนินการ  และตรวจสอบให้เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง  เพราะทราบมาว่า

เอกสารของโครงการก่อสร้างที่กองชา่งจัดส่งให้งานพัสดุเพ่ือดําเนินการ มีการ

ลงนามในแบบแปลนไมค่รบถ้วน  ต้องนําเอกสารไปเสนอใหม่ทําให้เสียเวลาใน

การดําเนนิการ  ต่อไปให้ตรวจสอบให้เรยีบรอ้ยเพ่ือจะได้ไม่เสียเวลา 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายสักการ  ณิยกูล  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาล  หากมีการประชุมประจําเดือน

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมด้วย  เพราะจะมีการหารือถึง

ปัญหาหรือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  หากสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุม

ก็จะได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของงานต่างๆ  จะได้ไม่ต้องมาสอบถามในที่

ประชุมสภา  สําหรับคําถามตา่ง ๆ ที่สมาชิกสภาเทศบาลไดส้อบถามมาในวันน้ี  

ขอช้ีแจงให้ทราบดังนี้ 

(1) รถกู้ ชีพกู้ภัย  ขณะนี้อ ยู่ระหว่างการจัดทําร่าง TOR โดย

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผูด้ําเนนิการ  สําหรับการจัดซื้อรถน้ันไม่น่า

ห่วง  แต่การบริหารจัดการ  การดูแลรถ  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ต่อไปในภายหน้าน้ัน และการใช้รถจะต้องใช้ในการกู้ชีพเท่าน้ัน  ไม่สามารถใช้

ในงานทั่วไป เช่น รับสง่คนไข้ตามใบนัด   ซึ่งปัจจุบันภาระค่าใช้จา่ยของเทศบาล

ประมาณ ร้อยละ 37  และได้มีการหารือกันในแต่ละกองงานโดยจะทําการ

ปรับเกลี่ยอัตรากําลัง  จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น   และสามารถขับรถได ้ คาดว่าจะใช้เจ้าหน้าที่  2  ผลัด ๆ ละ  4 – 6 

คน  ในการดูแลและบรหิารจัดการรถ 

(2) รางระบายนํ้า คสล. บริเวณซอยเยื้องไปรษณีย์   อยู่ระหว่าง

ดําเนนิการ  วิศวกรไดล้งนามในแบบแปลนแล้ว 

(3) การตัดต้นไม้  ในที่ดินของกรมธนารักษ์  เทศบาลได้ทําการขอ

อนุญาตตัดต้นไมก้ับกรมธนารักษ์แลว้  ขณะนี้รอผลการพิจารณาจากธนารักษ์  

และสําหรับท่านที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ของธนารักษ์กับเทศบาลน้ัน เทศบาลไม่

สามารถอนุญาตได้ต้องให้เจ้าของพืน้ที่อนุญาตเท่าน้ัน 

(4) โครงการในที่ดิน  19  ไร่  อยู่ระหว่างการวางแผนเพ่ือดําเนินการ  

อาจใช้เงินสะสมของเทศบาลเพ่ือดําเนนิการต่อไป 

และตามที่ นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ขอใช้

สนามฟุตบอลบริเวณที่ดิน  19 ไร่  เทศบาลได้เข้าตรวจสอบสนามก็มีความ

เป็นห่วงนักกีฬา  เน่ืองจากบริเวณสนามกีฬามีตอต้นไมยราพยักษ์อยู่เป็นบาง
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จุด คาดว่าติดมาจากดินตอนปรับสนามซึ่งกองช่างได้จ้างเหมาคนงานเพ่ือขุด

ต้นไมยราพออกไปแลว้แต่ยังเหลืออยู่บางส่วน เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้  การ

ทําสนามฟุตบอลจริง ๆ จะใช้ท็อปทราย ซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก  อาจค่อย ๆ 

ปรับให้เหมาะสมต่อไป 

(5) ในเร่ืองงบประมาณในส่วนของการรับรองน้ัน เทศบาลได้ต้ัง

งบประมาณไว้ในสว่นน้ีแล้ว  อยู่ในหมวดค่าใช้สอย  งบรับรองและพิธีการ  ซึ่ง

เบิกจา่ยในการเลี้ยงรับรองบุคคล คณะดูงานของเทศบาล  แต่ในคร้ังที่ผ่านมา

ไม่ได้จัดเลี้ยงเน่ืองจากได้ประสานกับหน่วยงานที่มาดูงานแล้ว  ขอรับเพียง

นํ้าเปลา่เพราะจะต้องไปศึกษาดูงานอีกหลายที่  สว่นใหญจ่ะมีการประสานงาน

กันทุกคร้ัง 

(6) รถดับเพลิงขนาดเล็ก  ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลแล้ว          

อยู่ระหว่างการพิจารณาและดูเหตุผลความจําเป็นในการจัดซือ้ต่อไป 

(7) โครงการที่จะดําเนินการภายในเดือนนี้  จะเป็นโครงการที่คงค้าง

ของปี 2561  ซึ่งวิศวกรได้ลงนามในทุกโครงการแล้วทั้งสิ้น  7 โครงการ  

สําหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหมู่  10  ตําบลยุหว่า  จะ

ปัญหาเน่ืองจากเป็นที่ดินสาธารณะ  เทศบาลต้องทําการขออนุญาตผ่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดไปยังรัฐมนตรีก่อนเพ่ือพิจารณาอนุญาตจึงจะดําเนินการได้  

และสําหรับโครงการ    ปี 2562  วิศวกรจะมาลงนาม  ขอดําเนินการในส่วน

ของโครงการปี 2561  ไปก่อน  ได้แก่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสัน

ป่าตอง-แม่วาง  หน้าบ้านนายสง่า  ซอย หมู่  14 ตําบลยุหว่า   ถนน คสล. 

บ้านแม่หลา้  หมู่  1  ตําบลทุ่งต้อม  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เช่ือมราง

ศรีกอ่เก๊า  หมู่  5  ตําบลทุ่มต้อม    โครงการก่อสร้างถนน คสล. โค้งหมู่บ้าน

เอกกมลวิลล่า หมู่  14  ตําบลยุหว่า   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 

ซอยเยื้องไปรษณีย์ หมู่ที่  14  ตําบลยุหว่า  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า

ถนนสายมะจําโรง ซอย 3/1  และโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 

ตําบลยุหว่า  ที่แจ้งข้างต้น  

 การเสนอโครงการหากมีความไม่ชัดเจนของโครงการน้ัน  ไม่ควรเสนอ

เร่ืองเข้าแผนพัฒนาเทศบาล  หรือหากนําบรรจุในแผนควรกําหนดไว้ในลําดับ

ท้าย ๆ  
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  สําหรับเอกสารที่ลงนามข้ามน้ัน  ขอชีแ้จงว่าเน่ืองจากบางคร้ังเอกสาร

ที่ขึน้เสนอมีเยอะมาก  และข้าพเจ้าต้องลงนามในตําแหน่งปลัด  และลงนามใน

ตําแหน่งนายกเทศมนตรีด้วย  ซึ่งแบบแปลน  3  ชุด  บางคร้ังอาจตกหล่นบ้าง 

ขออภัยมา  ณ  ที่นีด้ว้ย 

นายจรูณ อินตา  ต้นไม้ที่ขอให้เทศบาลดําเนินการตัดน้ัน  จะมีอยู่  3 แห่ง  ได้แก่       

(1) ไม้มะกอก  บริเวณบ้านพักป่าไม้  ซึ่งปลัดได้แจ้งว่าเป็นที่ดินของธนารักษ์

ต้องรอให้เจ้าของพื้นที่อนุญาตก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้  ในส่วนน้ี

เข้าใจเหตุผล  (2) ไม้ทองกวาว 1  ต้น  (3) ไม้ข่อย 1 ต้น บริเวณลําเหมือง

แม่จู้  เป็นต้นไม้ที่อยู่ในทางสาธารณประโยชน์  หากเทศบาลไม่ดําเนินการให้

ต่อไปต้นไมโ้ตกว่านี้จะตัดยาก  และหากมีพายุ ลมแรง กิ่งไม้อาจหักลงมาเกิด

ความเดอืดร้อนแก่ประชาชนได้  และรากต้นไม้ทะลุถนนอาจเกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สินได้ สําหรับไม้ทองกวาวก็ ย่ืนเ ร่ืองต่อสภาเทศบาลต้ังแต่ปี         

พ.ศ.2559 แล้ว  แตยั่งไมไ่ด้รับการแก้ไขแตอ่ย่างใด 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ขอหารือ  เร่ืองที่สมาชกิสภาเทศบาลและพนักงาน  ในนามของสมาชิก

สภาเทศบาล  ในหน่ึงปี ก็จะเข้ามาประชุมสภาเทศบาลเพียงแค่ 4  ครั้ง เท่าน้ัน  

และขอบคุณปลัดเทศบาลที่ ยอม รับผิดถือ เป็น เ ร่ืองดี   และอยากให้

ปลัดเทศบาลได้ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  

และวางแผนในการดําเนินการต่าง ๆ เช่น  การตัดต้นไม้  ควรแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนอย่างไร  และขอความเห็นใจสมาชิกสภาเทศบาลด้วยเพราะ

ต้องเป็นฝ่ายพบปะกับประชาชน  หากประชาชนมีปัญหาก็จะมาแจ้งมาบ่นกับ

สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างเทศบาลกับประชาชน   

ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ปลัดเทศบาลได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนด้วย  เพราะปัจจุบันเทศบาลตําบลสันป่าตองไม่มีผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ขอให้ดูแลพนักงานในสายการ

บังคับบัญชาด้วยขอให้ช่วยกันทํางาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 

  หลังจากประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันป่าตองร่วมประชุมหารือกันต่อด้วย 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม  

เลกิประชุมเวลา    11.45   น.  

 

     (ลงช่ือ)   จดบันทึกการประชุม  

          (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  )  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง  

เมื่อวันที่   25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

 (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

 
(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน นนเทศา   )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

 
(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       ( นางรพีพรรณ  สุริยานรากร )    ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             

         (ลงช่ือ)  

         (   นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 
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